
สําเนา 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําป 2553 ครั้งท่ี 2 

วันท่ี 21  มิถุนายน  2553  เวลา  09.30 น.  
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปอง 

อําเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม 
 

1. ผูมาประชุม 
ลําดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายจักรี            พาจรทิศ ประธานสภาเทศบาลตําบลปาปอง  จักรี            พาจรทิศ  
2 นายจรูญ         ธาตุอินจันทร รองประธานสภาเทศบาลตําบลปาปอง  จรูญ      ธาตุอินจันทร  
3 นายวันชัย        พรหมกันธา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง  วันชัย     พรหมกันธา  
4 นายสมชาย       พากดวงใจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง  สมชาย     พากดวงใจ  
5 นายอําพล         ภูธรใจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง  อําพล         ภูธรใจ  
6 ร.ต.ต.ศรีเนตร  ภาวะเดช สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง  ศรีเนตร     ภาวะเดช  
7 นายดวงฤทธิ์    พวงแกว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง  ดวงฤทธิ์    พวงแกว  
8 นายพินิจ          ธิยาม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง  พินิจ          ธิยาม  
9 นายจอมศักด์ิ  โปธิปน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง  จอมศักดิ์  โปธิปน  

10 นายศรี           ใจแสง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง  ศรี           ใจแสง  
11  นางมุกดา      โยนย่ิง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง  มุกดา      โยนยิ่ง  
12 นายศุภกฤษ   พิลัยหลา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง  ศุภกฤษ   พิลัยหลา  
13 จ.ส.ต.ประสิทธิ์  บัวเตา เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปาปอง ประสิทธิ์  บัวเตา  

 

2. ผูไมมาประชุม - ไมมี 
 

3. ผูเขารวมประชุม 
ลําดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมบูรณ   ริญญา นายกเทศมนตรีตําบลปาปอง สมบูรณ  ริญญา  
2 นายชุมสาย  จันทนหอม หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ชุมสาย      จันทนหอม  
3 นางสาวนงคลักษณ  สานุมิตร เจาพนักงานธุรการ นงคลักษณ  สานุมิตร  

 
 
 

/เริ่มประชุมเวลา… 



 2 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 

   เมื่อท่ีประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลครบองคประชุมแลว จ.ส.ต.ประสิทธิ์  บัวเตา ปลัดเทศบาล
ตําบลปาปอง และตําแหนงเลขานุการสภาเทศบาลตําบลปาปอง ไดกลาวเชิญ ร.ต.ต.ศรีเนตร  ภาวะเดช  สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลปาปอง เปนผูจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
 

เลขานุการสภาฯ  -   เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวขอเชิญประธานสภาเทศบาลกลาวเปดการประชุม และ
(จ.ส.ต.ประสิทธิ์  บัวเตา)     ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป  
 

ประธานสภาเทศบาล - เม่ือครบองคประชุมแลว ขอเปดการประชุมสภา สมัยสามัญเทศบาลตําบลปาปอง 
(นายจักรี  พาจรทิศ) สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจําป 2553  คร้ังท่ี 2  วันท่ี   21   มิถุนายน 2553เวลา 09.30 น.    

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปอง  ตามระเบียบวาระตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ       
-  ไมม ี
 

ระเบียบวาระที ่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผานมา 
ประธานสภาเทศบาล - รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปอง สมัยสามัญ  
(นายจักรี  พาจรทิศ) สมัยที ่2  คร้ังที ่1 ประจําป 2553 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ตามเอกสารท่ีได 

แจกไป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะแกไขในรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
บาง  
 

นายศุภกฤษ  พิลัยหลา -ขอแกในรายงานการประชุม หนา 50 ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่น ๆ ตรงกระทูถาม   
(สมาชิกสภาเทศบาล)      การอบรมสมาชิกสภาฯท่ีกลาววาอยากฝากเรียนถามทางนายกเทศมนตรีฯวาเอกสาร 

การอบรมสมาชิกสภาเทศบาลทําไม ไมสงเอกสารใหกับสมาชิกสภาฯทุกทานได
รับทราบ ขอเปลี่ยนขอความจาก “สมาชิกสภาฯทุกทาน” เปน “สมาชิกสภาฯบาง
ทาน” 
 

ประธานสภาเทศบาล - มีทานใดขอแกไขอีกบาง 
(นายจักรี  พาจรทิศ)  
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นายสมชาย  พากดวงใจ - ขอเพ่ิมขอความตรง ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ  ตรงกระทูถามท่ีไดชวนให 
(สมาชิกสภาเทศบาล) สมาชิกสภาเทศบาลเขารับการอบรม และไดขอสละสิทธิ์ใหกับสมาชิกสภาท่ีไดรับ 

การเลือกตั้งใหม 
 
เลขานุการสภาเทศบาล - ทานสมชาย  พากดวงใจ ไดขอแกไขในรายงานการประชุม หนา 50 ระเบียบวาระ  
(จ.ส.ต.ประสิทธิ์  บัวเตา)    ท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ ตอจากนายศุภกฤษ  พิลัยหลา  โดยเพิ่มขอความวา   “ตามท่ีเทศบาลมี 

หนังสือแจงเขาอบรม โดยเห็นวาผูที่ เขารับการอบรมสมาชิกสภาแลว ซึ่งกระผมได
ผานการอบรมแลว จึงขอเชิญชวนผูท่ียังไมเคยเขารวมรับการอบรมเขาอบรมคร้ังนี้ 
เขารับการอบรมในครั้งนี้ดวย และเนื่องจากกระผมไดรับการอบรมสมาชิกสภา
หลักสูตรครั้งนี้มากอนแลว จึงขอสละสิทธิ์” มีสมาชิกสภาฯทานใดจะแกไขอีกบาง 
 

นายวันชัย  พรหมกันธา – ตามท่ีทานศุภกฤษ  พิลัยหลา ไดขอแกไขขอความจาก “สมาชิกสภาฯทุกทาน”   
(สมาชิกสภาเทศบาล) เปน “สมาชิกสภาฯบางทาน” นั้น คิดวา “สมาชิกสภาฯทุกทาน” นั้นถูกตองแลว  

เนื่องจากสมาชิกสภาฯทุกทานก็ไมไดรับเอกสารเหมือนกัน ถาเปนสมาชิกสภาฯ
บางทานก็จะหมายถึงทานคนเดียว ทานอื่นก็ไมไดรับเหมือนกัน คิดวาขอความใน
รายงานการประชุมนี้ถูกตองแลว  

 
ประธานสภาเทศบาล - คงรายงานการประชุมเปน “สมาชิกสภาฯ ทุกทาน” ตามเดิม 
(นายจักรี  พาจรทิศ) 
 
นายกเทศมนตรีตําบลปาปอง – ตามท่ีไดมีหนังสือเขารับการอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล ทาง 
(นายสมบูรณ  ริญญา) ประธานสภาเทศบาลก็ไดเสนอมาใหทางฝายผูบริหารตรวจสอบงบประมาณ ซึ่งใน 

ปนี้มีงบประมาณท่ีจํากัด โดยเฉพาะเงินอุดหนุนที่เขามาไมเต็ม ซึ่งขาดไปสองลาน
กวาบาท จึงไดมีการคัดเลือกบุคคลท่ียังไมเคยเขารับการอบรมเขารับการอบรมกอน 
สวนทานอื่น ที่เคยเปนสมาชิกสภาฯ และเคยไดรับการอบรมมาแลวคงเขาใจใน
ระเบียบตางๆ เปนอยางดีแลว แตก็ยังมีโอกาสอยูเนื่องจากจะมีการทยอยสมาชิก
สภาฯเขารับการอบรมในปงบประมาณ  2554  ตอไป 
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ประธานสภาเทศบาล - ขอขอบคณุทานนายกเทศมนตรีตําบลปาปอง ท่ีไดช้ีแจงเพ่ิมเติม มีสมาชิกสภาฯ 
(นายจักรี  พาจรทิศ) ทานใดจะแกไขขอความอีกบาง  เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง ทานใด
   แกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอความในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปอง  
   สมัยสามัญ ท่ี 2 ประจําป 2553  คร้ังที่ 1 วันท่ี 14  มิถุนายน  2553 ใหสมาชิกสภา
   เทศบาลตําบลปาปองยกมือในการลงมติเห็นชอบรับรอง     

มติท่ีประชุม - เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ท่ี 2 ประจําป 2553  คร้ังท่ี 1 วันที่ 14  
มิถุนายน  2553  จํานวน  11  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
 

   -  ไมม ี
 

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องที่เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล - 1. รางเทศบัญญัติ ท่ีคางพิจารณา 
(นายจักรี  พาจรทิศ) 1.1 รางเทศบัญญัติตําบลปาปอง เรื่อง การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2553 
   วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
   ตามท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2553 คร้ังท่ี 1 
   เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ไดคัดเลือกบุคคลแตงต้ังเปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
   เพ่ือรับรางเทศบัญญัติตําบลปาปอง เร่ือง การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2553 
   และพิจารณากําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติในวันท่ี 15-16 มิถุนายน 2553 
   ปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปองทานใดสงแบบขอเสนอคําแปรญัตติ  
   ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง ทานใด เห็นชอบ
   กับผลการแปรญัตติรางเทศบัญญัติตําบลปาปอง เร่ือง การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี 
   พ.ศ. 2553 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ทานใดมีมติเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น  

มติท่ีประชุม - เห็นชอบในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  จํานวน  11  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  

ประธานสภาเทศบาล - ตอไปจะขอความเห็นชอบ วาระตอไป 
(นายจักรี  พาจรทิศ) 
 
 

/วาระท่ี 3… 
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   วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
   ทานใด เห็นชอบกับรางเทศบัญญัติตําบลปาปอง เร่ือง การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี 
   พ.ศ. 2553 โดยใหรางเทศบัญญัติฉบับนี้ตราเปนเทศบัญญัติตําบลปาปอง เรื่อง การ
   ลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2553 ทานใดมีมติเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น  

มติท่ีประชุม - เห็นชอบในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ จํานวน  11  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  

ประธานสภาเทศบาล - 1.2 รางเทศบัญญัติตําบลปาปอง เร่ือง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2553  
(นายจักรี  พาจรทิศ)  
   วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
   ตามท่ี สภาเทศบาลตําบลปาปองไดรับหลักการแหง รางเทศบัญญัติตําบลปาปอง 
   เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2553  ไวพิจารณาในวาระท่ี 1 ซึ่งไมมี
   สมาชิกสภาฯทานใดขอเสนอคําแปรญัตติ จะขอมติเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาฯ 
   เห็นชอบ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปองทานใด เห็นชอบ กับผลการแปรญัตติราง
   เทศบัญญัติตําบลปาปอง เร่ือง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2553 วาระท่ี 2 
   ขั้นแปรญัตติ ทานใดมีมติเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น  

มติท่ีประชุม - เห็นชอบในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  จํานวน  11  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  

ประธานสภาเทศบาล - ตอไปจะขอความเห็นชอบ วาระตอไป 
(นายจักรี  พาจรทิศ)    
   วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
   ทานใด เห็นชอบกับรางเทศบัญญัติตําบลปาปอง เร่ือง กิจการท่ีเปนอันตรายตอ
   สุขภาพ พ.ศ. 2553  โดยใหรางเทศบัญญัติฉบับนี้ตราเปนเทศบัญญัติตําบลปาปอง 
   กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2553 ทานใดมีมติเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น
  
มติท่ีประชุม  - เห็นชอบในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติตําบลปาปอง     
   เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสขุภาพ พ.ศ. 2553 จํานวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องอื่น  ๆ
 

ประธานสภาเทศบาล -  จะขออนุญาตชี้แจงใหกับสมาชิกสภาฯ ในหลาย ๆ เร่ือง ซึ่งจากการประชุม 
(นายจักรี  พาจรทิศ) สภาเทศบาลหลาย ๆ คร้ังท่ีผานมาไดมีสมาชิกสภาฯไดทวงติงการรักษาระเบียบ 
   ในการประชุม ในหมวดท่ี 7 เร่ือง กระทูถามจึงขออธิบายในเร่ืองของกระทูถาม  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  
   ขอ 88 เร่ือง กระทูถาม ในเร่ืองกระทูถามจะมีอยูดวยกัน 2 ประเภท 1. กระทูถาม
   ท่ัวไป 2. กระทูดวน ตามขอ 92 การต้ังกระทูถามท่ัวไปใหเสนอลวงหนาเปน 
   หนังสือย่ืนตอประธานสภาทองถิ่น โดยมีขอความเปนคําถามในขอเท็จจริง หรือ
   นโยบายของผูบริหารทองถิ่น ตามขอ 94 กระทูถามดวน ใหเสนอลวงหนาเปน
   หนังสือย่ืนตอประธานสภาทองถิ่น โดยมีหัวขอเร่ืองท่ีจะต้ังกระทูถาม ให 
   ประธานสภาทองถิ่นรับจัดสงกระทูถามนั้น ไปยังผูบริหารทองถิ่นเพื่อเตรียมตอบ 
    แตในทุกคร้ังท่ีผานมา จะต้ังกระทูถามในวาระท่ี 4 วาระท่ี 5 ซึ่งกระทูถามสด
   ไมมีในระเบียบขอบังคับ ก็ตองตีความเปนกระทูถามดวน สุดทายก็ตองยื่นหนังสือ
   ตอประธานสภาทองถิ่นกอน ดังนั้น เพ่ือความเปนระเบียบและเปนอันหนึ่งอัน
   เดียวกัน  ตอไปนี้ถาจะต้ังกระทูถามอะไร จะมีแบบฟอรมไวใหทานไดกรอกกระทู
   ถาม และสงหนังสือใหประธานสภาฯ เพ่ือจะยื่นหนังสือใหผูบริหารทองถิ่น เพ่ือจะ
   ไดเตรียมตอบคําถามในการประชุมครั้งตอไป แตถาเปนกระทูถามดวนก็จะมีการ
   กําหนดวันตอบ แตกระทูถามท่ัวไปจะไมมีการกําหนดวันตอบ เพ่ือจะใหทุกทานได
   เขาใจตรงกันตอไปจะตองทําตามระเบียบ ทานใดสงสัยในระเบียบท่ีไดชี้แจงบาง   
    จากการประชุมคร้ังทีผ่านมาไดมีการตั้งกระทูถามของนายอําพล  ภูธรใจ
   สมาชิกสภาเทศบาล เร่ือง แมลงวันท่ีเกิดจากฟารมไกของนางเรือนคํา  พวงยอยแกว  
   ท่ีสรางความรําคาญใหกับประชาชนเปนจํานวนมาก อยากใหทางนายกเทศมนตรี
   ตําบลปาปองไดช้ีแจงใหทางสมาชิกสภาฯ ไดเขาใจตอไป 
    

นายกเทศมนตรีตําบลปาปอง - จากกระทูถามท่ีทานอําพล  ภูธรใจ ไดถามในเร่ือง แมลงวันท่ีเกิดจาก  
(นายสมบูรณ  ริญญา)     ฟารมไกของนางเรือนคํา  พวงยอยแกว ขอเรียนใหทราบวาการดําเนินการของ 

ฟารมไก ซึ่งมีปญหาเรื้อรังมาประมาณ 7 – 8 ป  ท่ีไดรับงานตอมานี้ เนื่องจากมี
ผลกระทบและถูกรองเรียนจากประชาชนพ้ืนท่ีใกลเคียง ในหมู 3 หมู 4 หมู 6 ซึ่ง
เกิดมลพิษจากกลิ่น ตลอดจนถึงแมลงวันท่ีมีผลกระทบตอประชาชนสวนมาก และ 
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ทางเทศบาลก็ไมไดนิ่งนอนใจ ก็ไดต้ังคณะทํางานไปศึกษาหาขอมูลอยูตลอดเวลา
เปนระยะเวลาเดือนกวา และทําตามขั้นตอนตลอดมา ขั้นตอนแรก ก็ดําเนินการ
แกไขปรับปรุงเร่ืองของแมลงวันพรอมกลิ่น แตการดําเนินการก็ไมสามารถเปน     
ท่ีพึงพอใจได ทา งเทศบาลก็ไดขอความรวมมือจากหนวยงา นตาง ๆ จา ก      
กรมการปกครอง  ทางสาธารณสุข หรือหนวยงานอื่นเขามาชวยเหลือ แตในคร้ังนี้
คณะกรรมการไดพิจารณาเปนคร้ังสุดทาย ถือวาทางผูประกอบการนั้นไมสามารถ
แกไขปญหานี้ไดอยางลุลวงไป ก็มีการสั่งพักใบอนุญาตตั้งแตวันท่ี 10 มิถุนายน 
2553 ถึงวันท่ี 20 มิถุนายน 2553 ซึ่งครบกําหนดแลวในการสั่งพักใบอนุญาต ใน
ขณะเดียวกันซึ่งสั่งพักใบอนุญาตแลว ผูประกอบการก็ไดย่ืนอุทธรณวาทางเทศบาล
สั่งพักใบอนุญาตนั้น ไมชอบดวยกฎหมายหรือเหตุผลตาง ๆ ซึ่งขณะนี้เราไดยื่น
ตอบการอุทธรณตอไป  ขณะนี้ทางฟารมไกไดทําหนังสือขอตอไปอนุญาต         
ทางเทศบาลก็ไดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบตอไปวาจะตอไดหรือไมนั้น มีมูลเหตุ 
มูลผล ทําตามขั้นตอนหรือไม ทําถูกตองและมีผลกระทบตอชาวบานหรือไม  
ขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการ การย่ืนขอตอใบอนุญาตนั้น มีการพิจารณาไม
เกิน 1 เดือน  ทางเจาของฟารมก็ไดยื่นมาวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 คิดวาสัปดาหนี้
นาจะรูผลวาจะตอหรือไมตอใบอนุญาต  ก็จะมีการลงไปตรวจเชนกัน ขณะนี้ถาถาม
วาทางเทศบาลไดทําอะไรไปบางในเรื่องของปญหาของทั้งกลิ่นและแมลงวัน ก็ได
สั่งพักใบอนุญาตและจะตองนําไกออกจากพ้ืนที่  ทางเจาของฟารมไกก็ไดยื่น
อุทธรณ แตทางฟารมไกก็จะตองดําเนินการถาไมดําเนินการก็จะถูกปรับไมเกิน 
10,000 บาท คร้ังตอไปครั้งละไมเกิน 5,000 บาท การปรับนี้เปนอํานาจของจังหวัด 
และผูวาราชการจังหวัดไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งอํานาจในการปรับ
ดังกลาวเกินอํานาจหนาที่ของเทศบาล   ทางเทศบาลมีอํานาจปรับไดไมเกิน       
2,000 บาท กรณีกระทําผิดกฎหมายตรงนี้ มีท้ังโทษปรับและโทษจําคุก ซึ่งเกิน
อํานาจหนาท่ีของเทศบาล เพราะฉะนั้นอยูระหวางการดําเนินการซึ่งการสั่งโดย
ฉับพลันนั้นไมสามารถกระทําได ก็ใหเปนไปตามขั้นตอนและตามกฎหมาย 
 

ประธานสภาเทศบาล - ตามประเด็นขอซักถามที่ทางทานนายกเทศมนตรีตําบลปาปองไดตอบไวแลว มี 
(นายจกัรี  พาจรทิศ) สมาชิกสภาฯทานใดจะถามตออีกหรือไม  
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นายกเทศมนตรีตําบลปาปอง – ขอเพิ่มเติมและอยากเรียนใหสมาชิกสภาฯ ไดเขาใจเร่ืองฟารมไก ถากระทํา  
(นายสมบูรณ  ริญญา)     โดยพลการหรือไมมีขอมูลอาจจะถูกฟองกลับได ตอนนี้ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
   หลายฝายตามกระบวนการตามขั้นตอน อํานาจในการสั่งพักของเทศบาลไมนอย
   กวา 15 วันซึ่งไมสามารถสั่งพักไดตลอด ถาเจาของฟารมไมนําไกออกจากพื้นท่ี 
   ทางเทศบาลก็จะไดแจงใหทางจังหวัดสั่งปรับตอไป ซึ่งเปนไปตามกระบวนการ 
   ในขณะนี้เกินอํานาจของเทศบาลแลว จึงแกปญหาโดยการไปประชุมคณะกรรมการ
   ท่ีอําเภอ เพ่ือจะไมเปนขอครหาวาไมเปนกลาง สวนการตัดสินของคณะกรรมการ
   นั้น เปนอํานาจของคณะกรรมการ ซึ่งไมสามารถบังคับได จึงขอช้ีแจงใหทราบ
   ตอไป 
 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

ประธานสภาเทศบาล -  ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ท่ีไดใหคําตอบแกทานสมาชิกสภาเทศบาล 
(นายจักรี  พาจรทิศ) ขอใหทานเก็บไวเปนคําตอบใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีตอไป ในระเบียบวาระท่ี 5 
   เรื่องอื่น ๆ ขอเชิญทานเลขานุการสภาไดช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ ลําดับตอไป 
 

เลขานุการสภาเทศบาล - ทางเลขานุการสภามีเร่ืองแจงอยู 2 เร่ือง  
(จ.ส.ต.ประสิทธิ์  บัวเตา)  1. การแจงบัญชีคาใชจายตาง ๆในการเลือกตั้ง ซึ่งมีหนังสือจาก 
   คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม ใหผูสมัครสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหาร
   ทองถิ่น แจงบัญชีคาใชจายในการเลือกต้ัง ภายใน 90 วัน หลังจากวันประกาศผล
   การเลือกตั้ง วันสุดทาย คือ วันท่ี 28 มิถุนายน 2553 และขอใหผูท่ีรับสมัครทุกทาน 
   ไปแจงบัญชีคาใชจายภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2553 ซึ่งทางเทศบาลจะมีหนังสือ
   แจงไปใหผูสมัครทุกทานในการแจงบัญชีคาใชจายในการเลือกต้ัง  
    2. การอบรมหลักสูตร สมาชิกสภาเทศบาล สําหรับเทศบาลท่ีไดรับการยก
   ฐานะใหม ผูท่ีไดแจงความประสงคเขารับการอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล 
   ไปนั้น ตอนนี้ทางจังหวัดไดแจงมาวาทางเทศบาลปาปองจะไดเขารับการอบรม   
   รุนท่ี 3 ในวันที่ 6 -8 กรกฎาคม 2553 ผูที่แจงความประสงคก็ขอใหเตรียมตัว และ
   อุปกรณในการอบรม วัน เวลาและสถานที่ จะแจงใหทราบอีกคร้ัง เปนลายลักษณ
   อักษร  
 

มติท่ีประชุม  - รับทราบ 
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ประธานสภาเทศบาล  -  จากการท่ีไดพบกับสมาชิกสภาเทศบาลอื่น ท่ีไดเขารับอบรมหลักสูตรสมาชิก 
(นายจักรี  พาจรทิศ) สภาเทศบาล รุนท่ี1 ที่ผานมา  สําหรับผูเขารับการอบรมตองเตรียมเสื้อเช้ิตสีขาว  
   และเนคไท และชุดสีกากีแขนยาวสําหรับใสในวันท่ีมีพิธีปด-เปด ก็อยากฝากไว 
   การนัดการประชุมครั้งตอไป จะนัดเปนหนังสือแจงใหทราบ ขอขอบคุณทุกทานท่ี
   เขารวมการประชุมในวันนี ้ และขอปดการประชุมสภาทศบาลตําบลปาปองสมัย
   สามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2553  ครั้งท่ี  2  ณ บัดนี้   
     

เลิกประชุมเวลา 10.15  น. 
 
    (ลงช่ือ)  จาสิบตรี    ประสิทธิ์  บัวเตา     ผูจดรายงานการประชุม 
                     (  ประสิทธิ์  บัวเตา  ) 
         เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปาปอง 
 
    (ลงช่ือ)  จักรี  พาจรทิศ             ผูรับรองรายงานการประชุม 
            (  นายจักรี  พาจรทิศ  ) 
                 ประธานสภาเทศบาลตําบลปาปอง 
 
 
          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 (ลงช่ือ)          วันชัย   พรหมกันทา กรรมการตรวจรองรายงานการประชุม 
        (  นายวันชัย   พรหมกันทา )     
 
 (ลงช่ือ) รอยตํารวจตรี  ศรีเนตร  ภาวะเดช  กรรมการตรวจรองรายงานการประชุม 
                   (   ศรีเนตร  ภาวะเดช  )   
 
 (ลงช่ือ)  พินิจ   ธิยาม      กรรมการตรวจรองรายงานการประชุม 
                       (   นายพินิจ   ธิยาม  )      
 


